

Công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các FTA Index

Chiều ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA Index) năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tới dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại điểm cầu Hà Nội, đại diện tỉnh Thái Bình có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo một số sở, ngành dự.

Bộ chỉ số FTA Index hướng đến việc cung cấp dữ liệu minh bạch, khách quan cho Chính phủ và địa phương trong điều hành hội nhập; hỗ trợ đánh giá hiệu quả thực hiện các FTA theo chương trình hành động của từng địa phương;

góp phần hoạch định chính sách phát triển phù hợp, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp chủ động tận dụng cơ hội từ FTA.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việt Nam đã ký 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác, cho thấy vai trò, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Thủ tướng đề nghị việc triển khai các FTA không chỉ là thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế mà Việt Nam còn phải chủ động, tích lũy kịp thời, linh hoạt, phù hợp và hiệu quả với các xu thế mới có thể xảy ra. Đặc biệt, phải khai thác được những điểm thuận lợi, tích cực của hội nhập nhưng đối phó, thích ứng, linh hoạt, kịp thời với những mặt trái của hội nhập để phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng; đồng thời, phải xác định các FTA là cánh cửa quan trọng kết nối nền kinh tế Việt Nam

với thế giới. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tranh thủ thời cơ để phát triển, trong đó phải vừa hợp tác vừa đấu tranh để đạt được lợi ích hài hòa, đưa đất nước vươn lên.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan đã tích cực xây dựng bộ chỉ số, đồng thời cần tiếp tục duy trì thực hiện để các địa phương thi đua thực hiện tốt hơn các hiệp định thương mại tự do để mang lại lợi ích cho các địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh của dân tộc.

Tại lễ công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao bằng khen cho các địa phương đạt kết quả tốt trong việc đánh giá kết quả thực hiện FTA Index năm 2024.

THU THỦY

Quý I/2025, tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt trên 110.000 tỷ đồng

Quý I/2025, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn an toàn, ổn định, nhiều tín hiệu tích cực, không bị gián đoạn bởi sắp xếp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 6, đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 140.000 tỷ đồng, tăng 5,97% so với thời điểm 31/12/2024; tổng dư nợ tín dụng đạt trên 110.000 tỷ

đồng, tăng 1,53% so với thời điểm 31/12/2024 nhờ các ngân hàng chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, áp dụng linh hoạt các mức lãi suất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được ưu tiên phân bổ vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các ngành nghề thiết yếu theo định hướng của Chính phủ.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 6 - địa bàn tỉnh Thái Bình tập

trung thực hiện tốt công tác quản lý tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất sách trên cơ sở chế, chính sách phù hợp, bảo đảm hoạt động của các ngân hàng ổn định, hiệu quả, an toàn, hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng.

TRUNG HIẾU

Huyện Đông Hưng có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, thuận lợi để xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, trước khi tham gia chương trình OCOP, những sản phẩm này còn thiếu sự nhận diện thương hiệu và chưa tiếp cận được với thị trường tiêu dùng rộng lớn. Để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông nghiệp hàng hóa mang tính đặc thù của từng địa phương, những năm qua huyện đã có cơ chế hỗ trợ để hình thành các làng nghề, vùng sản xuất tập trung bằng các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, sản phẩm làng nghề truyền thống, tạo cơ sở xây dựng thành công sản phẩm OCOP.

Năm 2024 Đông Hưng có 3 sản phẩm mới được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao gồm: bánh cày, kẹo lạc vùng của cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương, xã Nguyễn Xá và bộ sản phẩm đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông, xã Đông Phương; sản phẩm bánh cày của xưởng sản xuất bánh kẹo Thiên Đức được công nhận lại đạt OCOP 4 sao; tổng số sản phẩm đã đạt OCOP 3, 4 sao toàn huyện đến nay là 25 sản phẩm. Các sản phẩm được công nhận OCOP như bánh cày, kẹo lạc vùng của cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương, xã Nguyễn Xá và bộ sản phẩm đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông, xã Đông Phương; sản phẩm bánh cày của xưởng sản xuất bánh kẹo Thiên Đức được công nhận lại đạt OCOP 4 sao; tổng số sản phẩm đã đạt OCOP 3, 4 sao toàn huyện đến nay là 25 sản phẩm.

Các sản phẩm được công nhận OCOP như bánh cày, kẹo lạc vùng của cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương, xã Nguyễn Xá và bộ sản phẩm đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông, xã Đông Phương; sản phẩm bánh cày của xưởng sản xuất bánh kẹo Thiên Đức được công nhận lại đạt OCOP 4 sao; tổng số sản phẩm đã đạt OCOP 3, 4 sao toàn huyện đến nay là 25 sản phẩm. Các sản phẩm được công nhận OCOP như bánh cày, kẹo lạc vùng của cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương, xã Nguyễn Xá và bộ sản phẩm đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông, xã Đông Phương; sản phẩm bánh cày của xưởng sản xuất bánh kẹo Thiên Đức được công nhận lại đạt OCOP 4 sao; tổng số sản phẩm đã đạt OCOP 3, 4 sao toàn huyện đến nay là 25 sản phẩm.

Phát huy thế mạnh làng nghề truyền thống sản xuất bánh cày nổi tiếng hàng trăm năm của xã Nguyễn Xá, anh Bùi Đức Chính, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Việt Hương đã đầu tư

ĐÔNG HƯNG Nâng cao giá trị sản phẩm đặc thù địa phương

Sau nhiều năm triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc thù, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện Đông Hưng.



Sản phẩm gạo OCOP 3 sao của HTX SXKD gạo chất lượng cao làng Giăng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

máy móc hiện đại, tuyển chọn những người thợ có tay nghề cao để sản xuất ra những phong bánh cày, kẹo lạc thơm ngon từ chính những nguyên liệu đậm đà vị quê, như gạo nếp, gừng, lạc, vừng, gấc, đường, mạch nha... Anh Chính cũng nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm song vẫn giữ được hồn cốt của món quà quê bình dị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của người thường thức. Anh chia sẻ: Năm 2024, sản phẩm bánh cày, kẹo lạc vùng của gia đình đã đạt OCOP 3 sao; có nhãn mác, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc, yên tâm hơn khi sử dụng, do đó thị trường tiêu thụ được mở rộng hơn, lượng sản phẩm bán được và giá trị sản phẩm đều tăng so với trước.

Rất nhiều HTX, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn huyện Đông Hưng đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại vào sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm có giá trị cao. Tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh, cấp huyện như một tấm vé thông hành mở ra những sản phẩm này vươn xa không chỉ ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Anh Phạm Hữu Khoan, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ nghệ Phương Đông, xã Đông Phương phấn khởi cho biết: Những doanh nghiệp trẻ như chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt với chương trình OCOP, cán bộ chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, nâng chất lượng sản phẩm, lựa chọn sản phẩm đạt tiêu

chuẩn để ra để đăng ký, giúp hoàn thiện thủ tục để được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao nhanh nhất. Có chứng nhận OCOP, các đối tác nước ngoài yên tâm hơn với chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, có đối tác đã gia hạn hợp đồng hết năm 2025. Công ty đang tạo việc làm cho trên 4.000 lao động trực tiếp và lao động vệ tinh. Mỗi tháng Công ty xuất bán 50.000 sản phẩm, năm 2024 đạt doanh thu trên 15 tỷ đồng, năm 2025 phấn đấu đạt doanh thu 20 - 25 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình tham gia chương trình OCOP, các chủ thể là hộ gia đình, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện đều được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cũng như được các ngành chức năng tư vấn,

THU HIỀN

QUYNH PHỤ

Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân



Ông Nguyễn Xuân Tuyến, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) bón thúc đợt hai cho diện tích lúa của gia đình.

Những ngày này, trên các cánh đồng của huyện Quỳnh Phụ, bà con nông dân đang tích cực làm cỏ, bón phân cho lúa xuân, đồng thời chủ động thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Năm nay, gia đình bà Vũ Thị Phạn, xã Quỳnh Mỹ cấy 4 sào lúa xuân. Để lúa đạt năng suất cao, bà tuân thủ khung lịch thời vụ của địa phương và chủ động lựa chọn giống lúa chất lượng cao. Hiện lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt. Bà Phạn chia sẻ: Gia đình tôi cấy 2 sào Bắc thơm và 2

sào giống chất lượng cao. Đây là những giống có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao. Tuy nhiên, hiện nay có vụ xuất hiện nhiều ở diện tích gieo sạ nên tôi tích cực làm cỏ, bảo vệ lúa.

Tại cánh đồng xã An Ấp, bà con nông dân cũng đang khẩn trương chăm sóc, bảo vệ lúa xuân. Qua trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Tuyến, chúng tôi được biết gia đình ông gieo cấy 1 mẫu lúa xuân, chủ yếu là giống ST25 và J30. Thời điểm này lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Gia đình đã bón thúc đợt một và phun thuốc diệt cỏ, lúa phát triển tốt. Ông Tuyến

cho biết: Hiện tôi đang tiến hành bón thúc đợt hai. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, nguy cơ sâu bệnh tăng cao, vì vậy tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đồng thời, quay nilon xung quanh để hạn chế chuột phá hoại.

Vụ xuân năm nay huyện Quỳnh Phụ gieo cấy khoảng 10.800ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm khoảng 36%; diện tích lúa cấy máy đạt 37,5%, tập trung ở các xã Đông Hải, Đông Tiến, An Mỹ, An Lễ, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ, Quỳnh Mỹ... Xác định vụ xuân là yếu tố then chốt trong sản xuất nông nghiệp, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên

môn, các xã, thị trấn, HTX DVNN tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con tích cực chăm sóc lúa; đặc biệt chú trọng bón thúc đúng kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của cây lúa. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: Hiện nay lúa xuân trên địa bàn đang trong thời kỳ đẻ nhánh đến phân hóa đồng. Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Khuyến cáo bà con theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động biện pháp chăm bón và phòng trừ dịch hại, nhất là bệnh đạo ôn. Bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh sớm và xử lý kịp thời.

Vụ xuân năm 2025 ở Quỳnh Phụ được triển khai trong điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi. Nông dân chấp hành tốt cơ cấu giống, lịch thời vụ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Dự báo thời tiết sẽ ấm lên trong thời gian tới, thuận lợi cho cây lúa phát triển nhưng cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh. Vì vậy, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa xuân.

ĐỖ HỒNG GIÀ

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, từ nhỏ, chị Liên đã quen việc đồng áng. Khi nhiều người cùng thế hệ lựa chọn làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp, chị vẫn kiên định gắn bó với ruộng đồng.

Những năm gần đây, do chuyển dịch cơ cấu lao động, nhiều diện tích ruộng ở địa phương bị bỏ hoang. Chị Liên đã bàn với chồng thuê lại đất để sản xuất lúa. Chị chia sẻ: Phần lớn diện tích bỏ hoang nằm ở vùng trũng, cấy lúa kém hiệu quả nên gia đình tôi phải thuê máy mướm, thuê nhân công đập lại bờ vùng, bờ thửa để chủ động nguồn nước. Những vụ đầu, tôi tập trung cải tạo đất, nắm chắc chất đất từng khu vực để điều chỉnh lượng phân bón phù hợp.

Với diện tích ruộng lớn, để giảm chi phí nhân công, chị đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm máy mướm gồm 2 máy cày, 1 máy gặt, 1 máy cấy. Ngoài phục vụ sản xuất, chị còn nhận làm dịch vụ nông nghiệp cho người dân trong vùng. Mỗi năm, nếu thời tiết thuận lợi, chị thu về hơn 500 triệu đồng từ trồng lúa. Chị còn ký hợp đồng với doanh nghiệp thu mua lúa tươi để giảm công đoạn phơi thóc, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Chị Liên chia sẻ thêm: Cây lúa vẫn có thể làm giàu nếu biết tích tụ ruộng đất, chọn giống năng suất cao, áp dụng cơ giới hóa, quản lý tốt sâu bệnh để giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản xuất và tạo sản lượng ổn định. Thời gian tới, tôi dự định mở rộng diện tích, cải

Chị Liên bám ruộng làm giàu

Mạnh dạn tích tụ hơn 7ha đất để sản xuất lúa tập trung, chị Phạm Thị Liên, thôn Vô Ngại, xã Tam Quang (Vũ Thu) đã và đang hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên quê hương, đồng thời tạo sức lan tỏa góp phần khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang tại địa phương.

tiến thêm máy mướm phục vụ cả trồng cây vụ đông và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nếu có thị trường phù hợp.

Ngoài sản xuất lúa, mỗi năm chị Liên còn nuôi hàng trăm con gà, vịt, lợn, kinh doanh tạp hóa và làm dịch vụ xay xát gạo. Theo chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Tam Quang: Chị Phạm Thị Liên là hội viên tiêu biểu, luôn năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Mô hình của chị cho hiệu quả cao, là tấm gương để nhiều gia đình học tập. Không chỉ giỏi làm kinh tế, chị còn tích cực tham gia các hoạt động hội, hỗ trợ hội viên khó khăn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Dù bận rộn, chị Phạm Thị Liên vẫn sắp xếp thời gian tham gia phong trào văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường tại địa phương. Năm 2024, chị vinh dự được kết nạp Đảng, đây là nguồn động viên lớn để chị tiếp tục nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương.

ĐÀO QUYÊN



Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm chị Phạm Thị Liên, thôn Vô Ngại, xã Tam Quang (Vũ Thu) thu về hơn 500 triệu đồng từ trồng lúa.